

KỶ HỌP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự phiên họp.

đồng chí Tổng Bí thư về tăng cường thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tiêu cực. Đề nghị tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; có giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ bội chi nợ công trong điều kiện phải tăng quy mô nợ để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; tập trung các giải pháp quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, chú ý các khoản thu từ đất và thương mại điện tử; điều hành chi ngân sách theo hướng đảm bảo dự toán chặt chẽ, hiệu quả; đặc biệt lưu ý công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, chi NSNN. Đề nghị cán bộ thời phân bổ, giao vốn đầu tư công năm 2025, quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư có trọng điểm, trọng tâm, không dàn trải; đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả và tăng cường giám sát hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách theo các nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản.

Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao; quản lý chăm sóc dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi

\* Sáng ngày 5/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hưng Hà khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao, hạt nhân các đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể thao thể thao cơ sở năm 2024.

Trong 3 ngày (5 - 7/11), 150 đại biểu là thành viên ban chủ nhiệm các câu lạc bộ văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện được truyền đạt 12 chuyên đề gồm: quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố; công tác xây dựng tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ văn nghệ cơ sở; phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng; giới thiệu một số loại hình nghệ thuật truyền thống; cách viết kịch bản và dàn dựng chương trình sinh hoạt câu lạc bộ; hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, sử dụng cờ Đảng, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao; hướng dẫn phương pháp xây dựng kế hoạch, điều hành, điều hành, tổ chức các giải thi đấu thể thao; hướng dẫn dàn dựng tiết mục, tập luyện kỹ năng múa hát chào, hát văn; giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản các môn: dân vũ, cờ tướng, pickleball, một số bóng chuyền hơi, shuffle dance...

Qua tập huấn góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở. Đồng thời, tạo ưu hiệu quả và công năng sử dụng của hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân, gắn kết cộng đồng dân cư.

\* Sáng ngày 5/11, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tập huấn quản lý chăm sóc dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi.



Cán bộ Trạm Y tế xã Đông Kinh (Đông Hưng) kiểm tra sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn xã. Ảnh: HOÀNG LANH

Hơn 120 đại biểu đại diện cho các xã, thị trấn và cán bộ chuyên trách đã được cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giới thiệu các nội dung: dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con bú; nuôi con bằng sữa mẹ; ăn bổ sung hợp lý; vai trò, nhu cầu các chất glucid, lipid và protein; vai trò và nhu cầu của các vitamin; vai trò dinh dưỡng của các chất khoáng; suy dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em; thừa cân và béo phì ở bà mẹ và trẻ em; thiếu vitamin ở bà mẹ và trẻ em; thiếu vitamin D ở bà mẹ và trẻ em; thiếu kẽm ở bà mẹ và trẻ em; đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo nhân trắc và theo dõi tăng trưởng; quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng tại tuyến y tế cơ sở, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc tiểu dự án 2 trong dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

THANH THỦY - MINH HƯƠNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TIẾN THÀNH, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 5/11, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tới thăm các gian hàng chào mừng Đại hội Hội Doanh nhân nữ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Có 40 gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc

Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, công nghệ cao.

Thăm các gian hàng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của các doanh nhân nữ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,

đã làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo nên thương hiệu, bản sắc văn hóa của doanh nghiệp và đặc trưng của địa phương. Đồng chí mong muốn các doanh nhân nữ tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, giành nhiều thắng lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh

giá cao Hội Doanh nhân nữ tỉnh có sáng kiến tổ chức gian hàng chào mừng, tạo khí thế sôi nổi cho Đại hội, đồng thời tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp, doanh nhân nữ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và chia sẻ kinh nghiệm quản trị, quản lý, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và các bước quy trình, nội dung có ý nghĩa rất quan trọng nên Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Ban tổ chức Đại hội cần chủ động kiểm tra, rà soát lại, kịp thời bổ sung, bổ khuyết nhiệm vụ, công việc bảo đảm chu đáo, đúng quy định để Đại hội Hội Doanh nhân nữ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

KHÁC ĐUẦN

TOÀN TỈNH HIỆN CÓ 238.270 NGƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

trong độ tuổi); số người có thể BHYT là 1.635.845 người, đạt 88,1% dân số (chưa bao gồm số người thuộc lực lượng vũ trang và người được tính khác cấp thể BHYT). Công tác thu BHXH, BHYT được các cấp ủy đảng, ban chỉ đạo các cấp quan tâm thực hiện; công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT được tổ chức thực hiện đồng bộ và quyết liệt; BHXH tỉnh đã phối hợp cùng cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng, hoàn thiện hồ sơ các đơn vị có tình vi phạm để cung cấp cho cơ quan điều tra xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; số người tham gia BHXH bắt buộc tăng hàng năm nhưng còn ở mức thấp. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH vẫn còn xảy ra ở một số doanh nghiệp và một bộ phận người lao động. Hai chỉ tiêu quan trọng là lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và tỷ lệ dân số tham gia BHYT còn ở

mức thấp, chưa đạt mục tiêu và chỉ tiêu được giao.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt hơn chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT; phát huy vai trò của từng thành viên, xây dựng quy chế làm việc cụ thể; tăng cường thanh tra, kiểm tra và có sự thống nhất về số liệu đối tượng tham gia BHXH, BHYT để có cơ sở thực hiện tốt hơn chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành tổ chức

số kết, tổng kết việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp cùng ngành lao động - thương binh và xã hội, ngành y tế, Công an tỉnh kiểm



Đồng chí Phạm Văn Nghiễm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người tham gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc quản lý hồ sơ, giải quyết các thủ tục, đánh giá dữ liệu khám

chữa bệnh BHYT để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm thực hiện Nghị

quyết số 09/2024/NQ-HĐND, ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh. UBND các huyện, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBND cấp xã quyết liệt vào cuộc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

CHỈ THỊ SỐ 38-CT/TU, NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2024 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh còn 11.925 hộ nghèo, 12.587 hộ cận nghèo; trong đó có những hộ phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát nhưng không đủ khả năng tu sửa chữa, nâng cấp, rất cần được sự giúp đỡ, hỗ trợ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 539/QĐ-TTg, ngày 19/6/2024 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025"; Quyết định số 656/QĐ-TTg, ngày 16/7/2024 về thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Công điện số 102/CD-TTg, ngày 06/10/2024 về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những biện pháp, hoạt động thiết thực để góp phần thực hiện chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Tập trung triển khai nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt để huy động hiệu quả các nguồn lực chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh theo phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ" với các nguồn hỗ trợ từ Trung ương, địa phương, nguồn lực xã hội hóa, sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư và nguồn lực từ chính các hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự quan tâm, trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Đối mỗi phương pháp huy động hỗ trợ theo hướng đa dạng hóa, linh hoạt, phù hợp với thực tế trên tinh thần "Ai có gì giúp nấy, ai có công việc gì, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều", bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò, sự vào cuộc trực tiếp của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp.

3. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025 và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt việc rà soát, thống kê, nắm

chắc số lượng nhà tạm, nhà dột nát. Danh sách các hộ được hỗ trợ phải có thứ tự ưu tiên cụ thể, đảm bảo chính xác, đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo phương châm làm đến đâu hoàn thiện dứt điểm đến đấy; tham mưu chuẩn bị nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong quý IV/2025.

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, thành phố do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm phó trưởng ban chỉ đạo, thành viên gồm: chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, một số đồng chí trưởng ngành, cơ quan chuyên môn, đoàn thể. Ban Chỉ đạo tỉnh và ban chỉ đạo huyện, thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện đồng thời Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh; chú trọng phổ biến, tuyên truyền, phản ánh các gương "người tốt, việc tốt", các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

6. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo phát động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp, ủng hộ "Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo" với nội dung theo Chương trình phát động của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức tiếp nhận và thực hiện việc cấp kinh phí huy động qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ trong danh sách được xét duyệt.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025". Kịp thời phát hiện, biểu dương, đề xuất khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong công tác vận động, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt là giám sát ngay từ ban đầu đối với từng trường hợp được xét duyệt, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần đảm bảo không để xảy ra tiêu cực hoặc trường hợp được xét duyệt hỗ trợ nhưng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Trao kính phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà

Sáng ngày 5/11, tại nhà đoàn viên Bùi Thị Ngọc Kim, thôn Cự Lâm, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư), Công đoàn ngành công thương tổ chức trao kính phí hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình.

Tại buổi trao kính phí hỗ trợ, đoàn viên Bùi Thị Ngọc Kim

được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ "Mái ấm công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh. Hoàn cảnh gia đình chị Kim hết sức khó khăn, chồng chị bệnh không đủ sức khỏe lao động, bản thân chị bị tai nạn giao thông, gia đình thuộc hộ nghèo; cả gia đình chị phải ở nhờ nhà bố mẹ chồng trong căn nhà cấp 4 chật chội.

Được ông bà ngoại cho mảnh đất cùng với sự đồng ý của đồng nghiệp, sự hỗ trợ của người thân và một phần kính phí hỗ trợ từ quỹ "Mái ấm công đoàn" đã tạo động lực giúp gia đình chị xây được ngôi nhà mái bằng kiên cố, thoáng mát.

BÀ MẠNH (Liên đoàn Lao động tỉnh)

Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình trao quà động viên chị Bùi Thị Ngọc Kim.

